



ขั้นตอนการเสนอการปิดหลักสูตร

ที่	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน	เอกสารอ้างอิง	มาตรฐานการทำงาน	ตัวชี้วัด
1	คณะวิชา	<p>คณะวิชาประเมินหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนนักศึกษา</li> <li>- ความต้องการของตลาด</li> <li>- ความล้ำสมัย</li> </ul>		<b>คณะวิชาประเมินหลักสูตร</b> คณะวิชาประเมินหลักสูตรว่าควรมีการปิดหลักสูตรหรือไม่โดยดูจาก	
2	คณะวิชา	<p>คณะกรรมการวิชาการของคณะ</p> <p>ไม่อนุมัติ</p> <p>พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>อนุมัติ</p>	เอกสารขอปิดหลักสูตร	<b>คณะวิชาสรุปข้อมูลและเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของคณะ</b> คณะวิชาทำเอกสารขอปิดหลักสูตร	
3	คณะวิชา	<p>คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย</p> <p>ไม่อนุมัติ</p> <p>พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>อนุมัติ</p>	เอกสารการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของคณะ	<b>การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของคณะ</b> เมื่อคณะวิชาสรุปข้อมูลการขอปิดหลักสูตรเสร็จแล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรณีเห็นชอบจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการวิชาการวิทยาลัย ส่วนกรณีไม่เห็นชอบจะส่งกลับให้คณะวิชาประเมินหลักสูตรใหม่	การขอปิดหลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของคณะทุกครั้ง (100%)
4	สำนักวิชาการและคณะวิชา	<p>คณะกรรมการสภาวิทยาลัย</p> <p>ไม่อนุมัติ</p> <p>พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>อนุมัติ</p>	เอกสารการเห็นชอบจากกรรมการสภาวิทยาลัย	<b>การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย</b> เมื่อคณะวิชาการของคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปิดหลักสูตรแล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย ส่วนกรณีไม่เห็นชอบจะส่งกลับให้คณะวิชาประเมินหลักสูตรการปิดหลักสูตรใหม่	
5	กรรมการสภาวิทยาลัย	<p>คณะกรรมการสภาวิทยาลัย</p> <p>ไม่อนุมัติ</p> <p>พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>อนุมัติ</p>	เอกสารการเห็นชอบจากกรรมการสภาวิทยาลัย	<b>การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากกรรมการสภาวิทยาลัย</b> หลังจากผ่านการให้ความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการวิทยาลัยแล้วจะนำเสนอกรรมการสภาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบ	การขอปิดหลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสภาวิทยาลัยทุกครั้ง (100%)
6	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	<p>เสนอ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบและรับรองหลักสูตร</p>	เอกสารการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	<b>เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</b> หลังจากสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วคณะวิชานำสรุปการพิจารณาเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบ	หลักสูตรที่ขอปิดต้องเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบทุกหลักสูตร (100%)
7	สำนักอธิการบดีสำนักวิชาการและคณะวิชา	<p>จัดเก็บข้อมูล</p>	สรุปข้อมูลหลักสูตรที่ขอปิดหลักสูตร	<b>การจัดเก็บข้อมูล</b> สำนักอธิการบดีจะดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหลักสูตรที่ขอปิดหลักสูตรและส่งให้สำนักวิชาการและคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง	การจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรที่มีการขอปิดหลักสูตรครบถ้วน (100%)

  
(อาจารย์วรรณวิภา โรจนศักดิ์โสธร)  
คณะผู้จัดทำ

  
(อ.ดร.วิเชียร พันธุ์เครือบุตร)  
ผู้ตรวจสอบ

  
(อาจารย์ฉลอม อินทกุล)  
ผู้อนุมัติ